

27 ตุลาคม 2566

เรียน กรรมการ

บริษัทจดทะเบียนไทยทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 35/2566 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการบริษัท

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ริเริ่มโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยเน้นมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นและยกระดับกฎเกณฑ์ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 23/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบเพื่อสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำเนินการสอดส่องและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปแล้ว

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอสื่อสารความคาดหวังเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนั้น เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 รวมถึงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนตามที่แนบมาพร้อมนี้ (“แนวทางปฏิบัติ”) เพื่อท้ายสุดนั้นจะช่วยยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั่วไปได้อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติข้างต้นเป็นสิ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. คาดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรรมการบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของพฤติการณ์หรือเงื่อนไขแวดล้อมแล้วแต่กรณี

โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตามที่กำหนดในหมวด 3/1 ส่วนที่ 2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นตามที่กฎหมายอื่นใดกำหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญด้วย

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้คณะกรรมการบริษัทติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมสัมมนา หรือการจัดทำ ช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงง่าย (web portal) เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ ดำรงวารี)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของบริษัทจดทะเบียน

ฝ่ายนโยบายระดมทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9570